



เกษตรและสหกรณ์

ประกาศใหม่ให้อวนจับ “เคยโกร่ง”

2

ก้าวสู่ปีที่ 127 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4-5

สำนักงานไร้อัดจำกัด (The Virtual Office)

7

เดินทางแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า



เกษตรฯ เดินทางสั่งด่วนทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหามอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตร

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้าง ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 1. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอแผนงานและอำนวยความสะดวกป้องกัน แก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช วัชพืช หรือเศษวัสดุการเกษตรประจำจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงให้สำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่เพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้งแจ้งเหตุการเผา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ โดยมีเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องกันและปลูกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืช 2. ให้อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การสนับสนุนในการอนุญาตหรือส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ไปร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และ 3. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกเขตไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืชและวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ด้วย

ปริมาณไข่ไก่กลับสู่สมดุล

เผยมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ได้ผล หน้าฟาร์มขยับขึ้นเป็นฟองละ 2.50 บาท เล็งเดินทางจัดการระยะยาว เพิ่มปริมาณการส่งออก



นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ผลจากการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกระทรวงเกษตรฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท ทำให้ภาวะปริมาณไข่ไก่ที่ล้นตลาดเริ่มกลับสู่สมดุล หลังจากภาคเอกชนผู้นำเข้าปุ๋ยาพันธ์ (GP) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ทั้ง 16 บริษัท และเจ้าของฟาร์มไก่ไข่ขนาด 2 แสนตัวขึ้นไป ให้ความร่วมมือในการลดจำนวนไก่พันธุ์และลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง พร้อมผลักดันการส่งออกไข่ไก่ไปจำหน่ายต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการ “PS Support” ของกรมปศุสัตว์ [\(อ่านต่อหน้า 3\)](#)

ประกาศปิดอ่าวงดทำประมง

เกษตรฯประกาศห้ามทำการประมงบริเวณทะเลอันดามันในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 30 มิ.ย.



นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน มิให้ถูกทำลายเกินสมควร โดยกำหนดห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงทุกชนิด เว้นแต่ [\(อ่านต่อหน้า 3\)](#)



เปิดเวทีสัมมนาเกษตรกรรมยั่งยืน

นำร่องจัดทัพสหประชาเกษตรกรรมยั่งยืน จ.ยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นในร่างมติสหประชาฯ หนุนบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเชื่อมโยงผลิตอาหารปลอดภัย

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบการทำเกษตรในเชิงผสมผสานและเกื้อกูลกัน คำนึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม [\(อ่านต่อหน้า 3\)](#)

ประกาศใหม่ใช้อวนจับ "เคยโกร่ง"

เกษตรฯ ออกประกาศเกี่ยวกับการใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ทำการประมงฉบับใหม่ เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับ "เคยโกร่ง" ในระยะที่ใกล้ชายฝั่งมากขึ้น

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ชาวประมงพื้นบ้านเสนอขอใช้อวนตาห่างขึ้น จากเดิมที่กำหนดให้เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร ส่วนเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งประมาณ 5,400 เมตร นับจากขอบน้ำตลอดแนวชายฝั่งทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล โดยกำหนดขนาดใช้ตาอวนขนาด 22 มิลลิเมตรเท่านั้น แต่ชาวประมงพื้นบ้านต้องการขยายตาอวนเพื่อจับ "เคยโกร่ง" ที่เป็นเคยขนาดใหญ่ประมาณ 7-32 มิลลิเมตร จึงขอผ่อนปรนให้ใช้ตาอวนขนาด 24 มิลลิเมตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศกระทรวง พ.ศ. 2559 และให้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม่ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลา ในการทำประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้การทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้อวนขนาดช่องตาไม่เกิน 22 มิลลิเมตร ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น ส่วนเรือยนต์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 15 ตันกรอส และอธิบดีกรมประมงอนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้านต่อไป (อ่านต่อหน้า 3)



อนุมัติจัดการนมโรงเรียน



กรม.เห็นชอบทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เน้นบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กรม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26

มีนาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนกลไกในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เร่งประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 4 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมมีการพิจารณา 3 ประเด็นหลัก คือ (1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนทุกระดับกลุ่มพื้นที่ (2) จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและการกิจของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในแต่ละปี เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินในปี 2562 เดือนเมษายน-กันยายน ประมาณ 103,762,500 บาท และในปี 2563 ประมาณ 391,573,800 บาท และ (3) แผนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวางแผนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนเป็นรายสัปดาห์

ไทยกักประมงอาเซียน

ไทยเป็นเจ้าภาพเปิดเวทีหารือจัดตั้ง ASEAN IUU Fishing Task Force ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ



สหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเวทีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้ง ASEAN IUU Fishing Task Force ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ Monitoring, Control and Surveillance (MCS) ผู้แทนจากสหภาพยุโรปเข้ามาให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (อ่านต่อหน้า 3)

ชูหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นการพัฒนาทั้งปวงต้องเริ่มจาก "พัฒนาคน" ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจในคุณค่าและประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (อ่านต่อหน้า 3)



ปริมาณไซโก

(ต่อจากหน้า 1)

“การแก้ปัญหาราคาไซโกอย่างเป็นระบบ และจริงจังเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน อาศัยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนรายใหญ่ และเกษตรกรผู้เลี้ยง ในการให้ความร่วมมือ ตามมาตรการที่กรมปลัดสัตว์กำหนด โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ วันนี้สิ่งที่ทุกฝ่าย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มบรรลุผล ทำให้ ราคาไซโกขยับขึ้นใกล้เคียงต้นทุนการผลิต ช่วยให้เกษตรกรสามารถต่อยอดอาชีพต่อไป หลังจากนี้จะยังคงสานต่อมาตรการเพื่อให้ราคา ไซโกมีเสถียรภาพ จากกิจกรรมส่งออกไซโก ที่ยังคงเดินหน้าต่อ โดยเฉพาะกรมปลัดสัตว์ได้ เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีก 49 ล้านฟองต่อเดือน จากเดิมที่ส่งออกในตลาดฮ่องกงอยู่แล้ว และ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่โรงเรียนเปิดภาคเรียน ราคาไซโกจะดีขึ้นเป็นลำดับ จากการบริโภค ที่เพิ่มขึ้น” นายกฤษฎา กล่าว

ปิดอ่าว

(ต่อจากหน้า 1)

เครื่องมือประมงบางชนิดเท่านั้นที่ทำการประมง ได้ในพื้นที่ทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องจากมีผลการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏว่าในช่วงเวลา ดังกล่าว บริเวณทะเลอันดามันในเขตท้องที่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เป็นแหล่ง ซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน จึงต้องมีการควบคุมการประมงและประชาสัมพันธ์ ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปทราบถึง เหตุผลความจำเป็น ระยะเวลา เครื่องมือห้าม ทำการประมง ตามพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งหากมีการ ฝ่าฝืนจะต้องโทษตั้งแต่ 5,000 บาท-30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมง หรือ 5 เท่าของมูลค่า สัตว์น้ำที่จับได้ และจะถูกริบเครื่องมือทั้งหมด ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา พี่น้องชาวประมง ทั้ง 4 จังหวัด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มี ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดตามมาตรการ ทำให้ทราบว่า พี่น้องชาวประมงต้องการเห็นความยั่งยืนของ ทรัพยากรประมงในอนาคต

เวทีสมัชชา

(ต่อจากหน้า 1)

ทำให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยด้าน อาหาร นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทำให้ระบบ เกษตรกรรมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดย จังหวัดยโสธร เป็นหนึ่งในจังหวัดนาร่องที่มุ่ง

ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและส่งเสริม การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเป็น จังหวัดที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมือง เกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน ด้วยความร่วมมือ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น รูปธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคเกษตรกร มีการจัดเวทีเสวนาร่วมกัน ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย เน้นให้เกษตรกรมีการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สำหรับ “การจัดสมัชชาเกษตรกรรม ยั่งยืน” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความเข้าใจกระบวนการสมัชชาเกษตรกรรม ยั่งยืน ในการเสนอร่างมติสมัชชาเกษตรกรรม ยั่งยืนจังหวัดยโสธร นำไปสู่การส่งเสริมและ พัฒนาต่อไป

เคยโกร่ง

(ต่อจากหน้า 2)

ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือ การทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบ เรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอสลงมา สามารถใช้ขนาดช่องตาอวน 24 มิลลิเมตรได้ โดยให้ทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง เฉพาะในอ่าวไทย ตัว ก เขตจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 และระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

ประมงอาเซียน

(ต่อจากหน้า 2)

ในการต่อต้านการประมง IUU ของตน และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมศุลกากร ทหารเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงแรงงาน เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังเป็น การหารือถึงแนวทางของ ASEAN IUU Task Force โดยกำหนดผู้ประสานงานการแลกเปลี่ยน กิจกรรม IUU Fishing ของแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน และเสนอการจัดตั้ง ASEAN

IUU Task Force ไปยังกลไกการทำงานของ อาเซียน คือ คณะทำงานประมงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) เพื่อพิจารณาต่อไป

นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้ ริเริ่มและจัดทำข้อเสนอโครงการเรื่องการส่งเสริม ความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperation on Sustainable Fisheries) ในโอกาสที่ ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยข้อเสนอดังกล่าว ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fishery Policy) และ (2) การจัดตั้ง The ASEAN IUU Task Force เพื่อสนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสร้าง เครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ระหว่างหน่วยงานที่ ต้องบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐที่มี อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการประมง IUU ซึ่ง จะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค

เศรษฐกิจพอเพียง

(ต่อจากหน้า 2)

ไปประยุกต์ใช้ ทรงชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิต ของประชาชนในทุกๆระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ ในการปฏิบัติงานหรือ บริหารพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปด้วยความ ไม่ประมาท พระองค์ทรงทำตัวอย่างให้คนไทย ได้เห็นผ่านโครงการพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จว่า 4,741 โครงการ มากกว่า 47,000 บทเรียน ทำให้ทั่วโลกให้การยอมรับและมอบ รางวัลให้พระองค์ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (IUSS Humanitarian Soil Scientist Award) และรางวัลความสำเร็จ สูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หนทางไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จะต้องเริ่มที่ การพัฒนา “คน” โดยเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ ของคนให้มีความสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ให้พร้อมรับกับการ เปลี่ยนแปลงนั่นเอง



ก้าวสู่ปีที่ 127 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันสถาปนา
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 127 วันที่ 1 เมษายน 2562
พร้อมเร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ มุ่งหวังยกระดับรายได้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ก้าวสู่ความเข้มแข็ง
และยั่งยืน มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม**

โดยเมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 1 เมษายน 2562 นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ทำเวสสุวัณ ศาลตา-ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค และองค์พระพิรุณทรงนาคในพิพิธภัณฑสถานฯ จากนั้น ได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยเครื่อง ไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงเกษตราธิการ มาเป็นกระทรวงเกษตรราธิการ กระทรวงเกษตรพาณิชย์การ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวง เกษตราธิการ กระทรวงเกษตร จนมาสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ **“ภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพ ทรัพยากรการเกษตร มีความสมดุลและยั่งยืน”** โดยมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรให้ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่มี คุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด ส่งเสริมงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำ

มาใช้ประโยชน์ ตลอดทั้งบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน โดยมีส่วนราชการในสังกัด
จำนวน 22 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์



กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรม
วิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว
กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย องค์การสะพานปลา องค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาคเกษตรไทย มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มความผันผวนสูง รัฐบาลจึงได้มีแนว
นโยบายปฏิรูปภาคการเกษตร สู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สอดรับกับ
บริบทโลก โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ให้ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง
และหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตร
และสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มุ่งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตร ด้วยหลักการตลาดนำการผลิต
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในการวางแผนการผลิต
ให้อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตรเกิดความสมดุลกัน โดย
สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาทิ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm) ในรูปแบบ
วิสาหกิจเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาเกษตรกร สู่อ Smart
Farmer การพัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ โครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้
ยางพาราในประเทศ โครงการการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการ
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
GAP (Good Agricultural Practice) รวมถึงการสร้างระบบ
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร (Big Data on Agriculture) เพื่อให้การ

บริหารจัดการด้านการเกษตรมีความถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย
ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก และยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย

สำหรับนโยบายที่สำคัญในปี 2562 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เตรียมขับเคลื่อนนโยบาย **“การบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรแปลงใหญ่ เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร”** (Mega Farm
Enterprise) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยใช้ศักยภาพจากทุกภาค
ส่วนมาสนับสนุน ผ่านกลไกความร่วมมือ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ
(1) ภาครัฐสนับสนุน พัฒนา ติดตามประเมินผล และกำกับดูแล
ให้ความร่วมมือระหว่างเกษตรกรในโครงการฯ กับภาคเอกชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) ภาคเอกชน ช่วยหาช่องทางรับซื้อ
ผลผลิตหรือร่วมลงทุน ให้ข้อมูลการตลาดกับเกษตรกร จัดอบรม
วิธีการทำเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 และ (3) เกษตรกร
เจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ รวมแปลงกันในการบริหารจัดการ ตัดสินใจ
เลือกวิธีการที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่คำนึงถึงความ
เหมาะสมของพื้นที่ตาม Agri Map และความต้องการของตลาด
ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย **“การ
ตลาดนำการผลิต”** ภายใต้แนวทาง **“การจัดทำแผนการผลิต
ภาคการเกษตร”** และ **“โครงการเกษตรแปลงใหญ่”** มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเพิ่มบทบาทภาครัฐและภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการบริหารจัดการเกษตร
แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยกระดับรายได้ของ
เกษตรกร พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย
ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด ให้มีศักยภาพ
ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และสามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้

*“ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินงาน คือ ชำรภาพ
และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องปรับแนวคิด
และมุมมองต่องานด้านเกษตร เพื่อปรับวิธีการทำงานให้ก้าวทัน
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีจิตสำนึก
ต่อความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
ในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเข้มแข็ง โดย
มุ่งเป้าหมายให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมีรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง พร้อมเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”* นายเกษฎา กล่าว



แชทยืมเงิน!!

ฟ้องร้องได้ ถ้าไม่คืน

การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กครองเมืองในปัจจุบัน คือ การที่ผู้คนหันมาติดต่อสื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์แทนการติดต่อสื่อสารกันด้วยวิธีอื่น โดยเฉพาะการแชท (Chat) ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง ไลน์ เฟซบุ๊ก เพราะนอกจากจะทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เพียงแค่ส่งข้อความไม่กี่คำ ก็สื่อสารกันรู้เรื่องแล้ว ยังสามารถส่งคลิปเคลื่อนไหว หรือภาพถ่าย และที่สำคัญ ยังสามารถเก็บข้อความ คลิป หรือภาพถ่ายที่มีการส่งให้กันนั้นไว้เป็นหลักฐานได้ด้วย

จะสังเกตได้ว่าหลายคนเริ่มต้นใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านการแชทซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ด้วยการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ ไป แต่อีกหลายคนได้มีการพัฒนาลุกลาม การสื่อสารไปสู่การพูดคุยเจรจาที่ส่งผลให้เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิด และก่อให้เกิดปัญหาตามมา นั่นคือ **“การแชทยืมเงินออนไลน์”** แล้วโดนฝ่ายผู้มาขอยืมเงินหยุดการติดต่อสื่อสารและหลบหน้าหลบตาไม่คืนเงิน แน่จน ถึงตอนนี้คงต้องนอนเอามือก่ายหน้าผาก คิดหาช่องทางที่จะทำให้ได้เงินของเรากลับคืนมา

จากเอกสารเผยแพร่ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ระบุถึงปัญหาการให้ยืมเงินโดยการติดต่อขอยืมกันผ่านทางแชท แต่ผู้ยืมไม่นำเงินมาคืน และเมื่อจะแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ หรือสัญญากู้ยืมเงินที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ยืม มีเพียงแต่การพูดคุยสนทนาตกลงกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น โดยระบุว่า **“แชทขอยืมเงินเท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน”** โดยผู้ให้ยืมสามารถใช้การสนทนาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไปดำเนินการฟ้องคดีเรียกเงินคืนได้ โดยถือว่าข้อความดังกล่าวเป็นหนังสือและหลักฐานการกู้ยืมเงิน แต่อย่างน้อยจะต้องมีหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานข้อความสนทนาในการขอยืมเงินผ่านแชท
2. หลักฐานบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน
3. หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม มีข้อให้ควรดูคิดว่า การตกลงให้ใครยืมเงินไม่ใช่เรื่องยาก และการโอนเงินออกจากบัญชีผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืมยังไม่ยาก เพราะปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์เครื่องเดียวกันกับที่มีการแชทให้ยืมเงิน แต่ในทางกลับกัน การเรียกเงินจากผู้ยืมคืนไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งก็อาจไม่ได้เงินคืนเลย ดังนั้น แม้จากเอกสารเผยแพร่ดังกล่าว จะทำให้เห็นช่องทางในการดำเนินการฟ้องคดีเพื่อเรียกเงินคืนจากการให้ยืมเงินผ่านทางแชทก็ตาม แต่โดยความซับซ้อนของกลไกระบบบอเล็กทรอนิกส์และจากเหตุอื่นๆ ข้อมูลแชทอาจมีโอกาที่จะสูญหาย ถูกลบหรือถูกทำลายได้ ด้วยเหตุนี้ หากมีความจำเป็นต้องให้ผู้ใดยืมเงินเกิน 2,000 บาท การใช้วิธีทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือโดยลงชื่อผู้ยืมตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้วิธีตกลงให้ใครยืมเงินผ่านทางแชท แต่หากมีความจำเป็นยิ่งกว่านั้น ที่ต้องตกลงให้ผู้ใดยืมเงินผ่านทางแชท นอกจากเอกสารหลักฐานตามเอกสารเผยแพร่ข้างต้นแล้ว แนะนำว่าหากได้มีการระบุจำนวนเงินที่ยืมกัน และระบุชื่อและนามสกุลของผู้ยืมซึ่งจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารของผู้ยืมที่ผู้ให้ยืมจะโอนเงินให้ไว้ในการเจรจายืมเงินกันทางแชท รวมทั้งได้มีการเก็บหลักฐานข้อความการเจรจายืมเงินและการโอนเงินในรูปแบบของเอกสารไว้ และหลังจากนั้น หากให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเงินเป็นหนังสือโดยลงชื่อผู้ยืมมามอบให้ผู้ให้ยืมในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ ก็จะทำให้โอกาสและความเป็นไปได้ในการได้เงินจากผู้ยืมคืนมีมากยิ่งขึ้น

สำนักงานไร้ขีดจำกัด (The Virtual Office)

“คุณเคยพบปัญหาหรือไม่? เมื่อต้องออกไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนอกสำนักงาน แต่มีงานด่วนที่ต้องรีบกลับมาทำให้เสร็จ!” **จะดีแค่ไหน ถ้าสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้งาน**

จากนโยบายของประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมยุคดิจิทัล การปรับระบบการปฏิบัติงานเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0 ซึ่งเป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบ Cloud Computing และ อุปกรณ์ Smart Device เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองการทำงานได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ **สำนักงานไร้ขีดจำกัด (The Virtual Office)** จึงเป็นแนวความคิดที่สามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนระบบการทำงานในปัจจุบันไปสู่แนวคิดสำนักงานไร้ขีดจำกัด (The Virtual Office) จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบ Cloud Computing คือ การแบ่งปันข้อมูล หรือแอปพลิเคชัน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไม่ต้องดูแลรักษาระบบ แต่จะใช้งบประมาณในการเช่าใช้บริการตามขนาดของข้อมูล และแอปพลิเคชันที่ต้องการ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานไปสู่ระบบ Cloud Computing จะใช้เทคโนโลยีใน 2 ส่วน คือ

- เทคโนโลยี Virtual Machine (VM) คือ เทคโนโลยีที่ใช้สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจำนวนหลายๆ เครื่อง ให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สามารถใช้ทรัพยากรทางด้านกำไรผลผล และการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน
- เทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure (VDI) คือ เทคโนโลยีที่มาช่วยปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน (PC) ให้มาปฏิบัติงานบนระบบ Cloud Computing ช่วยให้ผู้ใช้และระบบสารสนเทศทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถบริหารจัดการและอัปเดตพื้นที่และทรัพยากรของผู้ใช้งานได้จากศูนย์กลาง และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. การปฏิบัติงานด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดงานด้านการจัดเก็บและจัดทำเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ลดเวลาการทำงานของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

3. การเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยใช้ Smart Device ด้วยแนวคิด “BYOD” (Bring Your Own Device) คือ การที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้อุปกรณ์ Smart Device ของตนเอง เข้าถึงและใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการปรับเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

- Data Level Transform คือ การเปลี่ยนถ่ายข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ให้มาอยู่ในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล โดยการจัดเก็บข้อมูลจะต้องระบุวิธีการ รูปแบบ ประเภทของข้อมูล รวมถึงวิธีในการเข้าถึงข้อมูล
- Application Level Transform คือ การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันของหน่วยงาน ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Device ได้ทุกประเภท

ไร้ขีดจำกัด = 3 ปรับเปลี่ยน

Sharing and Operating By BYOD

3 BYOD

ปรับเปลี่ยนวิธีเข้าถึงระบบสารสนเทศ โดยอุปกรณ์ของคุณเอง Bring Your Own Device

2 Level Digital Transform

- Data Level Transform
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลและขบวนการที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ให้มาอยู่ในรูปแบบ Digital
- Application Level Transform
- ปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Device ได้ทุกประเภท

Virtual-Office-BYOD

สำนักงานไร้ขีดจำกัด (The Virtual Office)

Concept

ภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน ปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ของคุณเอง” Sharing and Operating By Bring Your Own Device (BYOD)

Objective

- เพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ไม่จำกัดอุปกรณ์ที่ใช้งาน

Virtual-Office-Concept

ไร้ขีดจำกัด = 3 ปรับเปลี่ยน

Sharing and Operating By BYOD

2 Operating

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ

Now Technology	New Technology
Login แยกแต่ละระบบ	Login แบบรวมศูนย์ Single Sign-On
Document Microsoft Office	ระบบบริหารจัดการเอกสาร Document Management
การสื่อสารภายในองค์กร Social Network	ระบบสื่อสารภายในองค์กร Communication Platform

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

Virtual-Office-Operating

ไร้ขีดจำกัด = 3 ปรับเปลี่ยน

Sharing and Operating By BYOD

1 Sharing

ปรับเปลี่ยน การแบ่งปันข้อมูล/การใช้ทรัพยากร จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ไปสู่ระบบ

Cloud Computing

Now Technology

New Technology

Resource Sharing CPU memory Hard Disk Application

Cloud computing

ปฏิบัติงาน / จัดเก็บข้อมูล

แบ่งปันข้อมูล : Virtual Machine (VM)
แบ่งปันทรัพยากร: Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Virtual-Office-Sharing



• มะม่วงแปดริ้ว

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา



• เปิดประตูระบายน้ำ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโสมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย



• เก็บเกี่ยวข้าวโพด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2562 ณ อ.บ้านตาก จ.ตาก



• เยี่ยมศูนย์วิจัยฯ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 ต.นาโตะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง



• ประชุม Mr.รายสินค้า

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



• ทุ่งกุลาร้องไห้

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยศาสตร์พระราชา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด



• ประชุมสมาคมดินโลก

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 สมาคมดินโลก พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายของการพัฒนาทรัพยากรดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ กรมพัฒนาที่ดิน



• รดน้ำและขอพร

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

